

HUYỆN ỦY LÝ SƠN
VĂN PHÒNG
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lý Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XIII
NHIỆM KỲ 2021- 2026**

Họ và tên: **Nguyễn Thị Bích Phượng**

Sinh năm: 1982

Quê quán: Thôn tây, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Nơi ĐKKHKT: Thôn tây, An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi

Chức vụ: Chuyên viên Văn phòng huyện Lý Sơn

Đơn vị công tác: Văn phòng huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

Ứng cử: Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Được sự quan tâm của đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN huyện, tôi được tin tưởng giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là niềm vinh dự của bản thân tôi, đồng thời cũng thấy được nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước cử tri của huyện là hết sức nặng nề.

Trước tiên tôi xin nói khái quát tình hình: về nền kinh tế của huyện những năm qua tiếp tục giữ mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng nhanh và chiếm 50% cơ cấu kinh tế; hầu hết các ngành kinh tế đều phát triển; dịch vụ du lịch phát triển đột phá, thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện phát triển, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, các vấn đề xã hội được chú trọng thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chính trị xã hội ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được của huyện thì vẫn còn những vấn đề mà bà con cử tri và bản thân tôi vẫn còn quan tâm như nguồn nước ngọt trên đảo nhiều nơi nhiễm mặn; giá cả hàng hóa nông sản bấp bênh, nhất là giá tỏi hiện nay rất thấp.

Nếu được bà con cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có cơ hội là người lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri, tổng hợp những tâm tư nguyện vọng của bà con đến các cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề mà bà con cử tri quan tâm và cũng có điều kiện để bản thân phấn đấu hơn nữa để thực hiện trách nhiệm của người Đại biểu dân cử, cụ thể như sau:

1. Tập trung nghiên cứu, học hỏi, cập nhật kiến thức mới, chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của Đại biểu HĐND vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt chức năng tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; đồng thời có biện pháp đôn đốc các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải quyết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Phải thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân.

3. Giải quyết vấn đề cử tri quan tâm hiện nay là tham mưu việc tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên đất, khoáng sản, tài nguyên biển và nguồn nước ngọt tiết kiệm, hợp lý, tạo ra các mô hình để người dân và du khách khi ra lý sơn tham gia trồng cây, trồng hoa; tham mưu đề xuất huy động nguồn lực đầu tư hệ thống cung cấp nước ngọt lâu dài, bền vững. Tham mưu hỗ trợ tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch, ứng dụng các công nghệ sản xuất theo hướng hữu cơ gắn với chế biến và liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, quản lý tốt việc chỉ dẫn địa lý tỏi Lý sơn, khuyến khích nhân dân tham gia hình thành một số vùng sản xuất hành, tỏi an toàn, chất lượng và tham gia hợp tác xã sản xuất, hướng đến hình thành chuỗi nông sản nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân.

Cuối cùng là người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đảo, quê hương của Hải đội hùng binh Hoàng Sa, quê hương có truyền thống yêu

nước nông nản, dù khó khăn vẫn luôn kiên cường bám biển, bám đảo để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; sống có nghĩa, có tình, chan hòa, hạnh phúc, chân thật, hết mực yêu thương bảo vệ nhau và bản thân tôi luôn cố gắng hết khả năng của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà. Tôi xem đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của một công dân cần phải làm đối với quê hương mình.

Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu và bà con cử tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**Người xây dựng
Chương trình hành động**

Nguyễn Thị Bích Phượng